

Số: 35 /NQ-HĐND

Quảng Trách, ngày 22 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG TRẠCH
KHÓA XIX - KỲ HỌP THỨ 14**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trách về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020;

Qua xem xét Tờ trình số 111/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2020 của UBND huyện Quảng Trách về việc thông qua Nghị quyết về tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản tiếp tục thực hiện kế hoạch năm 2020 được nêu trong Báo cáo của Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan hữu quan tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh một số vấn đề sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù gặp những khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19 nhưng tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đạt nhiều kết quả quan trọng: Sản xuất nông nghiệp được mùa, năng suất các loại cây trồng vụ Đông Xuân tăng so với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng lương thực đạt 21.764 tấn; Tổng giá trị sản xuất các ngành đạt 2.926,198 tỷ đồng, tăng 4,03% so với cùng kỳ; công tác thu ngân sách đạt kết quả cao, đạt 84,2% dự toán tính giao và 69,9% HĐND huyện đề ra, tăng 55,4% so với cùng kỳ; đời sống nhân dân trên địa bàn tiếp tục được cải thiện; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Công tác quản lý hành lang ATGT, hành lang BVCT thủy lợi ở một số địa phương còn thiếu chặt chẽ, tình trạng xây dựng công trình vi phạm hành lang vẫn còn xảy ra, việc xử lý chưa kịp thời, thiếu kiên quyết. Công tác dồn điền đổi

thừa tại các thôn còn lại của xã Quảng Thanh và xã Quảng Kim triển khai còn chậm; việc đôn đốc các xã hoàn thiện phương án dồn điền đổi thửa trình UBND huyện phê duyệt còn chậm. Công tác GPMB các công trình, dự án còn gặp nhiều vướng mắc. Một số công trình, dự án trọng điểm thực hiện chậm so với kế hoạch đề ra. Công tác phối hợp thực hiện quản lý khoáng sản tại một số xã hiệu quả chưa cao, chính quyền một số xã chưa tích cực phát hiện, xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, mua bán cát, đất san lấp trái phép. Tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp; tình hình phạm pháp hình sự, nhất là đánh bạc, trộm cắp tài sản, ma túy có chiều hướng gia tăng.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CƠ BẢN TIẾP TỤC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2020

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 mà Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện đã đề ra, cần có những giải pháp tích cực, quyết liệt, tập trung vào những chỉ tiêu còn đạt thấp, những lĩnh vực chuyển biến chậm để tạo nên những bước chuyển biến mới:

1. Phát triển Kinh tế

1.1. Tập trung chăm sóc và thu hoạch lúa vụ Hè-Thu trước mùa mưa lũ, chuẩn bị các điều kiện để sản xuất vụ Thu Đông và vụ Đông Xuân năm 2020-2021. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phòng chống hạn hán, làm tốt công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi đảm bảo đủ nước tưới cho sản xuất vụ Hè Thu 2020. Đẩy mạnh chuyển đổi diện tích các loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác; tiếp tục duy trì phát triển đàn gia súc, gia cầm. Triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, đặc biệt là phòng chống dịch Tả lợn Châu Phi.

Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Thực hiện tốt chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP).

Chỉ đạo ngư dân vươn khơi bám biển; thực hiện tốt công tác chăm sóc, phòng chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản, nhân rộng các đối tượng nuôi mới có hiệu quả kinh tế cao, nhằm đa dạng hóa đối tượng nuôi trồng. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng.

Tập trung chỉ đạo xã Quảng Thanh và xã Quảng Kim hoàn thành công tác Dồn điền đổi thửa trong năm 2020.

1.2. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo xã Quảng Đông và xã Liên Trường hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn NTM theo kế hoạch đề ra trong năm 2020. Chỉ đạo các xã thực hiện xây dựng các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng vườn mẫu nông thôn mới, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu theo đúng kế hoạch.

1.3. Triển khai các nhiệm vụ về thu hồi, giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân

theo kế hoạch. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan và các địa phương tăng cường công tác vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn toàn huyện. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về luật đất đai, vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất, khai thác tài nguyên trái phép và vi phạm về vệ sinh môi trường.

1.4. Đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình dự án trên địa bàn huyện theo kế hoạch đề ra.

1.5. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Tập trung hoàn thành công trình Nhà Văn hóa và Cổng chào vào trung tâm huyện lỵ. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý dứt điểm các công trình xây dựng vi phạm.

1.6. Phối hợp với các ban, ngành cấp tỉnh tổ chức các hoạt động quảng bá, kêu gọi thu hút thêm các dự án đầu tư mới trên địa bàn huyện; tăng cường giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành giá cả thị trường, phối hợp các ngành liên quan để kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động kinh doanh; thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chống hàng giả, hàng nhái.

1.7. Tập trung đẩy nhanh tiến độ nhiệm vụ thu ngân sách theo kế hoạch. Quản lý và điều hành nhiệm vụ chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí. Triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2020 theo hướng dẫn của UBND tỉnh và các sở, ban ngành đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả.

2. Phát triển Văn hoá - Xã hội

2.1. Chỉ đạo các đơn vị hoàn thành tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch. Nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện việc dạy học tập trung vào học sinh, phát huy tính tích cực chủ động của học sinh, coi trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống cho học sinh. Chuẩn bị tốt các điều kiện để khai giảng năm học mới 2020-2021.

2.2. Tập trung chỉ đạo xã Quảng Châu hoàn thành xây dựng xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế. Tiếp tục phát huy có hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Tăng cường công tác giám sát dịch, đặc biệt chú trọng theo dõi tình hình diễn biến của các dịch bệnh Covid-19. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm và hành nghề Y - Dược tư nhân.

2.3. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã tuyên truyền và tổ chức hoạt động văn hóa chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt là tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tăng cường kiểm tra và quản lý hoạt động về các lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và thông tin truyền thông trên địa bàn. Triển khai kiểm tra, đánh giá, xét công nhận danh hiệu đối với các cơ quan, đơn vị, thôn đăng ký danh hiệu đạt chuẩn văn hóa năm 2020.

2.4. Kịp thời giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng đảm bảo theo quy định hiện hành của nhà nước. Tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách

Handwritten signature

hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo triển khai công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động.

3. *Đẩy mạnh công tác tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác tư pháp, thanh tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí*

3.1. Chỉ đạo xây dựng, thực hiện Đề án sắp xếp các trường học xã Liên Trường. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ, công chức xã theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ, rà soát vị trí việc làm đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã để thực hiện việc bố trí, sử dụng, chuyển đổi công tác và điều chuyển phù hợp với tình hình thực tế tại các đơn vị, địa phương và quan tâm chế độ cán bộ dôi dư.

Thực hiện tốt quy chế đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều chuyển cán bộ, công chức, viên chức, chuyển đổi vị trí công tác đối với các chức danh theo Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế đối với các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp và UBND xã.

3.2. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế; nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa cấp huyện và cấp xã.

3.3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020. Chỉ đạo xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tổ chức đánh giá, bình xét xã chuẩn tiếp cận pháp năm 2020. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL. Thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành pháp luật và quản lý, xử lý vi phạm hành chính.

3.4. Chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nghiêm các kết luận sau thanh tra. Tiến hành các cuộc thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất khi có sự vụ, sự việc. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Đôn đốc, hướng dẫn các xã, các phòng ban, đơn vị giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 95% tổng số vụ việc thụ lý. Tăng cường thực hiện các giải pháp về phòng chống tham nhũng trên địa bàn huyện.

4. *Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh*

Tiếp tục củng cố thể trận quốc phòng toàn dân, thể trận an ninh nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xử lý tốt các

Lucant

tình huống không dễ bị động, bất ngờ xảy ra. Bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

5. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo

Tăng cường công tác nắm bắt tình hình tôn giáo, tập trung giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục tuyên truyền, vận động các chức sắc tôn giáo và giáo dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

6. Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Triển khai có hiệu quả công tác phòng chống cháy nổ; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020. Tăng cường công tác theo dõi tình hình diễn biến của thời tiết trong mùa mưa lũ, đặc biệt theo dõi sát diễn biến của các trận bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lũ... Chủ động chuẩn bị tốt các phương án, các điều kiện để phòng ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả, thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" khi có thiên tai xảy ra.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình chỉ đạo, điều hành nếu có những vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện giải quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện phối hợp tổ chức hoạt động giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận theo quy định của pháp luật giám sát và tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2020./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- TT. Huyện ủy;
- VP và các Ban huyện ủy;
- TT. HĐND, các Ban HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các Đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban ch/môn, đ/vị trực thuộc UBND huyện;
- Các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;
- HĐND, UBND các xã;
- Website huyện Quảng Trạch;
- Lưu: VT, TT HĐND.

(để báo cáo)



Vũ Thị Mai

